

วันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม

เรียนพี่น้องพุทธศาสนิกชนสากลโลกที่เคารพนับถือ

ดอกบัวซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งสันติภาพสากลโลกและการกลับใจในวันวิสาขบูชานี้เพื่อรำลึกถึงการประสูติการได้รับแสงสว่างและการสิ้นพระชนม์ของพระพุทธเจ้าสิทธัตถะพระศาสดายามนี้

ในนามของคณะนักบวชฟรานซิสกันสากลโลกซึ่งถูกแต่งตั้งโดยนักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซี ข้าพเจ้าแสดงเคารพนับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สร้างแรงบันดาลใจให้มนุษยชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจ สันติภาพและความดีอยู่เสมอ

ข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าเหล่านี้และคุณค่าอื่น ๆ อีกมากมายที่พุทธศาสนิกชนและคริสตชนได้แบ่งปันในการเผชิญหน้ากับสภาพโลกปัจจุบันที่ยังคงมีความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอยู่เสมอ

วันนี้พุทธศาสนิกชนสากลโลกได้ถวายดอกไม้ในรูปแบบต่าง ๆ เทียนและรูปเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเข้าใจที่ว่าทุกสิ่งมีชีวิตกำลังถูกทำลายและถูกทำลาย ในฐานะที่เป็นภราดาผู้น้อยฟรานซิสกันข้าพเจ้ายึดมั่นตามพระวรสารที่ได้สอนให้ข้าพเจ้าไม่ให้ยึดติดกับสิ่งใดเลยเพื่อจะได้มีเสรีภาพและให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เพราะข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อ ความหวัง และความรัก

เช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าหวังว่าให้มนุษย์ทุกคนมีอิสรภาพเต็มที่ โดยเฉพาะทุกคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรม หรือถูกเบียดเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าทำได้ด้วยหัวใจที่เห็นอกเห็นใจต่อบรรดาพี่น้องที่ตกเป็นเหยื่อและการกระทำความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงภายในประเทศและสถาบันตลอดจนพี่น้องสตรีและพี่น้องทั่วโลกที่ติดอยู่ในความชั่วร้ายของการค้ามนุษย์และรูปแบบอื่น ๆ ของการเป็นทาสและการเป็นทาสในศตวรรษที่ 21 นี้

ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงข้าพเจ้ายอมรับว่าพุทธศาสนิกชนเป็นพี่น้องของข้าพเจ้าเองเพราะทุกท่านเป็นสมาชิกของหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีพระคุณมากมายตลอดมาเป็นมานานกว่า 2500 ปี

ในโอกาสฉลองวันวิสาขบูชานี้ในขณะที่ทุก ๆ ท่านได้ริ่ฟื้นความมุ่งมั่นที่จะยึดถือคุณธรรมด้วยความมุ่งมั่นใหม่ที่จะปฏิบัติตามหลักศีลของพระพุทธเจ้าและในขณะที่คุณพัฒนาจิตใจของท่านต่อไปและปฏิบัติตามความรักต่อทุกคนข้าพเจ้าเข้าร่วมด้วยการภาวนาขอให้คริสตชนและ พุทธศาสนิกชนและทุกท่านที่มีความปรารถนาดีสามารถเข้าร่วมในการสร้างโลกให้มีความรักความสงบสุขและความสามัคคี

ด้วยความรักอันลึกซึ้งของพี่น้องข้าพเจ้าขอให้ทุก ๆ ท่านอยู่ในสันติสุขและความดี

คณะกรรมกรสำหรับการเสวนาระหว่างศาสนา

ในนามของคณะภราดาผู้น้อยฟรานซิสกัน